



# ไทยรัฐ

Thai Rathi  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22303

หน้า: 12(ขวา)

Col.Inch: 33.15 Ad Value: 53,040

PRValue (x3): 159,120

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: มุมข่าวราชการ: ผู้บริหารอำนาจการสูง

## มุม ข่าวราชการ 'ซี.12'

### ผู้บริหารอำนาจการสูง

ตำแหน่งข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ที่อยู่ในลักษณะของผู้บริหารระดับกลางๆ คือประเภทอำนาจการระดับสูงลงมาก็เป็นกลุ่มตำแหน่งที่ถูกจับต้องถึงถึงโอกาสในการหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการตรวจสอบดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มนี้จึงมีข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จะมอบหมายหน้าที่และอำนาจให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแทนก็ได้ ด้วยเหตุนี้ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. จึงออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้มีการเทียบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา มีเนื้อหาสาระว่า

ให้ข้าราชการพลเรือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งอำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาตามประกาศนี้เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแทนก็ได้

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้แก่

1.หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2.หัวหน้าส่วนราชการ

ประจำจังหวัด 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 4.หัวหน้าส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ (สำนักงานในต่างประเทศ) ที่เป็นส่วนราชการตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ 5.นายอำเภอ 6.ผู้ตรวจราชการกรม 7.หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจำ) 8.ตำแหน่งในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 9.ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนาจการระดับสูง

ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ได้แก่

1.ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการประเภทบริหารระดับสูง 2.ผู้อำนวยการสำนัก 3.หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่

1.เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 2.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3.ผู้อำนวยการเขต 4.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนักที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนาจการระดับสูง 5.ผู้ตรวจราชการ 6.ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนาจการระดับสูง

จบชุดข้าราชการพลเรือนและข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังมีข้าราชการประเภทอื่นต่อ.

“ซี.12”